

XÂY DỰNG ĐẢNG

Kiến Xương
Xây dựng tổ chức đảng vững mạnh từ cơ sở

(Tiếp theo trang 1)



Thu hoạch cây khoai tây vụ đông trên diện tích chuyển màu ở xã Vũ Lễ (Kiến Xương).

và giúp cơ sở giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Đồng chí Trần Tuấn Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Bình Định cho biết: Đảng bộ xã luôn chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên; chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, chú trọng tự phê bình và phê bình. Trong các buổi sinh hoạt định kỳ, các chi bộ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ để ra; phân tích rõ những việc làm được, chưa làm được để bàn bạc, thảo luận tìm giải pháp khắc phục và đề ra nhiệm vụ trong tháng tới sát với thực tế, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng tại cơ sở. Toàn xã đã quy vùng, liên kết với các doanh nghiệp sản xuất trên 1.100 tấn thóc giống đạt giá trị trên 10,4 tỷ đồng; hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, hiện

đại, áp dụng công nghệ cao như mô hình sản xuất nấm rơm, mô hình trồng rau quả trong nhà màng, mô hình nuôi cá ao bán nổi đều cho hiệu quả cao gấp nhiều lần so với cây lúa. Đảng bộ đang tập trung vào nhiệm vụ thực hiện nghị quyết chuyên đề phân đấu đến năm 2025 đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Hoàng Huy Táp, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Lễ cho biết: Ban Chấp hành Đảng bộ xã luôn phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo toàn diện thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Trong quá trình thực hiện, Đảng bộ xã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng; chỉ đạo xây dựng các phong trào thi đua trên các lĩnh vực tạo không khí phấn khởi, hăng say thực hiện trong toàn

hệ thống chính trị. Kết quả trong năm 2022 xã đã xây dựng được 5 mô hình dân vận khéo tiêu biểu về quy vùng sản xuất, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. Toàn xã đã có 4 vùng sản xuất lúa hàng hóa với 160ha có đầu ra ổn định và 23ha chuyên trồng cây màu 3 vụ/năm. Đồng thời, đã huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường, đường nội đồng, đường trong khu dân cư để phấn đấu hoàn thiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023. Kết quả đánh giá, phân loại cuối năm 2022, trong tổng số 449 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở ở Kiến Xương có 90 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 318 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 38 chi bộ hoàn hành nhiệm vụ, 3 chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Toàn huyện có 60 tổ

chức cơ sở đảng, trong đó 11 đơn vị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 45 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, 4 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Đạt được những kết quả trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Xương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các TCCSD vững mạnh toàn diện. Trong đó chú trọng xây dựng từng chi bộ vững mạnh, thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; để cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong thực thi công vụ. Tích cực tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, phân ánh những mặt hạn chế, yếu kém để rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh. Cùng với đó tổ chức tốt hội nghị quán triệt các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về công tác tổ chức xây dựng Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của TCCSD và của chi bộ để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSD và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, qua đó thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm vai trò lãnh đạo tập thể, phát huy tốt trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu và giải quyết tốt các mối quan hệ công tác. Từ đó các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên đã nhận thức đúng về vai trò, nhiệm vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Với những giải pháp đồng bộ, năng lực lãnh đạo của các TCCSD được nâng lên, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Nhiều việc khó, điểm nghẽn của huyện được giải quyết, góp phần khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, hầu hết các chỉ tiêu của huyện trong năm 2022 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

QUỲNH PHỤ
Chuyển biến trong công tác quản lý lễ hội tại đền Đồng Bằng

Tháng 4/2022, đền Đồng Bằng, xã An Lễ (Quỳnh Phụ) chính thức được UBND huyện Quỳnh Phụ ban hành quyết định chuyển về cấp huyện quản lý thay cho quản lý ở cấp xã. Sau gần một năm thực hiện, đến nay công tác quản lý có nhiều chuyển biến rõ rệt, qua đó phát huy được giá trị của di tích cấp quốc gia.

Đến Đền Đồng Bằng thờ Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình, người có công giúp Vua Hùng đánh giặc ngoại xâm, chiêu dân, lập ấp, xây dựng giang sơn, xã tắc từ buổi sơ khai. Năm 1986, đền được công nhận di tích cấp quốc gia. Năm 2016, lễ hội truyền thống đền Đồng Bằng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, trở thành một điểm nhấn trong du lịch tâm linh của tỉnh Thái Bình. Nhiều năm qua, công tác tu bổ, tôn tạo cũng như quản lý các hoạt động tại đền Đồng Bằng luôn được huyện Quỳnh Phụ và địa phương quan tâm. Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa giá trị của ngôi đền và đưa các hoạt động đi vào nề nếp, trong quá trình kiểm tra, phòng chuyên môn của huyện vẫn nhận thấy còn một số hạn chế cần phải thay đổi.

Ông Phạm Văn Văn, Trưởng bộ phận điều hành di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bằng cho biết: Là ngôi đền có lịch sử lâu đời và được công nhận di tích cấp quốc gia, qua thời gian phát sinh những vấn đề về quy hoạch cũng như công tác quản lý cần phải nhìn nhận lại. Từ ý kiến của người dân và du khách thập phương, chúng tôi nhận thấy một số vấn đề sớm phải khắc phục: lối đi lối lại chật hẹp dẫn đến du khách chen lấn, xô đẩy, nhất là vào dịp chính hội; tình trạng ăn xin và chèo kéo khách vẫn còn xảy ra; tại các cung, các cửa vẫn bày đồ chửa theo quy định... Sau khi chuyển về huyện quản lý, đường đi thông thoáng, được lát gạch, hàng quán được phân khu tạo cảnh quan thoáng đãng, sạch sẽ, trang

động ngày một tốt hơn. Cụ thể, việc điều hành sắp xếp cho người đến lễ, đến hầu rất đúng lịch hẹn; bộ phận phục vụ nhiệt tình, chu đáo, không còn cảnh chen lấn, không có tình trạng vòi tiền. Khu vực trông giữ xe, bán hàng đều được quy hoạch lại và bài bản hơn tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp để du khách yên tâm về chiêm bái. Không chỉ người đến tế, lễ mà ngay cả với các hộ kinh doanh như gia đình ông Đinh Hoàng Sơn, thôn Đồng Bằng, xã An Lễ có 30 năm bán hàng tại đền Đồng Bằng, việc chuyển đổi cơ chế quản lý giữa xã và huyện theo ông có nhiều thay đổi. Ông Sơn tâm sự: Trước đây, xã quản lý theo phương thức khác, từ khi về huyện quản lý, là hộ kinh doanh lâu năm tôi thấy đền được quy hoạch mang tính tổng thể, thuận tiện cho các du khách thập phương cũng như bà con buôn bán ở đây. Mỗi gian hàng của các hộ kinh doanh đều phù hợp với từng mặt hàng, giá cả phù hợp so với thị trường; bãi đỗ xe rộng, xe máy, đường đi lối lại khang trang hơn;

động tác tổ chức quản lý ở trong đền được đổi mới và thuận tiện. Các hộ kinh doanh như chúng tôi cảm thấy thoải mái và rất mừng vì sự chuyển biến này. Bà Bùi Thị Nhãn, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin, Phó Trưởng ban quản lý di tích đền Đồng Bằng khẳng định: Sau khi được tiếp nhận bàn giao công tác quản lý từ xã về huyện, Ban Quản lý của huyện đã tiến hành kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định, đồng thời tiến hành tu sửa cơ sở vật chất để phục vụ cho công tác quản lý điều hành cũng như phục vụ nhân dân về tham quan, thực hành tín ngưỡng tại di tích. Với sự chỉ đạo, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý lễ hội tại đền Đồng Bằng dần đi vào nề nếp. Thời gian tới, Ban Quản lý tiếp tục làm tốt công tác quản lý, xây dựng các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện hiệu quả, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử văn hóa của lễ hội đền Đồng Bằng.

NGUYỄN CƯỜNG



Các quầy hàng được phân bố hợp lý tạo cảnh quan sạch đẹp, trang nghiêm.

HỘI LHPN XÃ ĐÔNG QUANG
Điểm tựa của hội viên, phụ nữ

Giúp giống, vốn, kiến thức, phát động hội viên, phụ nữ thực hành tiết kiệm theo gương Bác... là những hoạt động mang tính "đòn bẩy" của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đông Quang (Đông Hưng) thời gian qua nhằm giúp hội viên, phụ nữ có điểm tựa để vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.

Khi chúng tôi đến thăm, chị Bùi Thị Roanh, thôn Tô Hiệu đang thu trứng vịt tại trang trại. Chị Roanh cho biết: Bình quân mỗi ngày tôi thu 400 - 450 quả trứng vịt, với giá bán 33 - 38 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, trang trại của gia đình còn

nuôi 2 ao cá truyền thống, 50 con gà đẻ và 10 con trâu, bò. Mỗi năm trừ chi phí trang trại cho thu lãi trên 150 triệu đồng. Nhờ vậy gia đình tôi đã thoát nghèo, có tiền xây dựng nhà khang trang, nuôi con ăn học thành đạt. Thành công này có được là do chúng tôi luôn có sự đồng

hành giúp đỡ kịp thời của Hội LHPN xã về vốn, kiến thức để phát triển chăn nuôi hiệu quả. Năm nay tôi dự kiến sẽ phát triển đàn trâu, bò thêm 10 con nữa nhằm tận dụng đồng cỏ tự nhiên và cỏ voi gia đình tự trồng để tăng thu nhập cho gia đình. Mong Hội LHPN xã tiếp tục tin cậy

với ngân hàng cho tôi vay thêm vốn mua trâu, bò về nuôi. Nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2022), bà Bùi Thị An, thôn Hưng Đạo Tây là 1 trong 8 hội viên, phụ nữ nghèo của xã được nhận 80 con gà giống do Hội LHPN xã trao. Đến nay, gà đã được khoảng 2kg/con. Bà An chia sẻ: Nhận được gà giống tôi mừng lắm, về chăm sóc theo đúng hướng dẫn nên gà không bị bệnh, lớn nhanh. Tôi dự định nuôi cho gà đẻ trứng, một phần để cải thiện bữa ăn, một phần để ấp nhân đàn. Cảm ơn Hội LHPN xã đã quan tâm hỗ trợ tôi, mong ngày càng có thêm nhiều chị em khó khăn như tôi được hỗ trợ giống, vốn để phát triển kinh tế gia đình.

Để giúp chị em có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, thời gian qua Hội LHPN xã Đông Quang đã thực hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực. Điển hình là

mô hình "Phụ nữ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế", thu hút 32 thành viên tham gia. Từ tiết kiệm mỗi tháng giúp 1 thành viên 64 triệu đồng đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh mà không phải trả lãi. Mô hình "Phụ nữ tiết kiệm giúp nhau mua thẻ bảo hiểm y tế" có 17 thành viên tham gia, số tiền tiết kiệm 100.000 đồng/thành viên/tháng, mỗi năm giúp 3 hội viên có thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh. Mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm, mỗi lần mổ lợn được 150 triệu đồng, trích ủng hộ quỹ Khuyến học của Hội để mua đồ dùng học tập tặng các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Hội LHPN xã còn duy trì thực hiện 5 hũ gạo tình thương tặng 5 phụ nữ nghèo mỗi tháng 10kg/hũ và mô hình cấp lá yêu thương tặng 1 học sinh mỗi tháng 500.000 đồng. Mô hình thu gom phế liệu dù mới được triển khai song đã gây quỹ được 6 triệu đồng, trích mua tặng 50kg gạo và quà cho 15 hội viên khó khăn. Ngoài ra, Hội LHPN xã còn kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng quà tết cho gần 50 chị em, tặng trên 80 triệu đồng cho cháu Phạm Văn Đạt mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhận đỡ đầu 3 trẻ mồ côi với số tiền 2,4 triệu đồng/cháu/năm, duy trì đỡ đầu đến khi các cháu tròn 18 tuổi... Chị Vũ Thị Giang, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Quang cho

biết: Bên cạnh việc làm tốt các hoạt động nghĩa tình, qua rà soát Hội LHPN xã thấy nhiều chị em có nhu cầu vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình, vì vậy Hội đã đứng ra tín chấp với các ngân hàng trên địa bàn huyện cho chị em vay vốn. Số dư đến nay là trên 23 tỷ đồng cho gần 290 lượt hội viên vay. Hội cũng giúp 52 hội viên vay trên 700 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển của Tỉnh hội. Cùng với đó, Hội LHPN xã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi thu hút hàng trăm lượt hội viên tham gia, đồng thời vận động phụ nữ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp và hiệu quả. Điều đáng mừng có sự hỗ trợ năm 2022 toàn xã có 2 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ đã vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống 1,88%, hộ cận nghèo giảm còn 2,03%, nhiều hộ trở thành hộ khá, giàu. Thời gian tới, Hội LHPN xã Đông Quang tiếp tục duy trì các mô hình, cách làm hiện có; đồng thời nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của hội viên nghèo, khó khăn để xây dựng thêm mô hình mới, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, phấn đấu giúp 100% hội viên nghèo, khó khăn được giúp đỡ.

THU HIỀN

Liên hoan sách về bình đẳng giới đầu tiên ở Việt Nam

(nhandan.vn) Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam cho biết, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Nhà xuất bản có nhiều hoạt động ủng hộ liên hoan sách về bình đẳng giới đầu tiên ở Việt Nam, do UN Women tổ chức, mang tên "Vút bay".

Liên hoan sách "Vút bay" diễn ra tại khuôn viên Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Đây là sự kiện do Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức, nhằm tôn vinh sự đa dạng và hành động vì bình đẳng giới.

Trong khuôn khổ liên hoan sách sẽ diễn ra một số chương trình tọa đàm với chủ đề "Bình đẳng giới và sách trong thời đại công nghệ số", "Giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, tình dục và bình đẳng giới bắt đầu từ gia đình". Các sự kiện này nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của phụ nữ và trẻ em gái trong đổi mới, công nghệ và giáo dục kỹ thuật số, đồng thời xác định những tác động của kỹ thuật số đối với sự gia tăng bất bình đẳng về kinh tế và xã hội.

Ngoài ra, tại liên hoan sách còn có nhiều hoạt động thú vị như: trưng bày sách về bình đẳng giới, tọa đàm cùng chuyên gia và tác giả sách, triển lãm tranh, ảnh, chợ phiên...

Trong chuỗi hoạt động này, Tủ sách Phụ nữ Tùng Thư của Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam sẽ trưng bày nhiều tác phẩm mới về phụ nữ, bình đẳng giới... Độc giả có thể đến tham dự chương trình và mua sách trực tiếp tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.



Hội chợ sách nhân ngày 8/3 tại Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam.



3 trẻ mồ côi được Hội LHPN xã Đông Quang nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi.